

Source :

ฐานเศรษฐกิจ

59366831

Date :

11 ส.ค. 2559

Page :

6

No :



คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นตัวแทนบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด และ คุณธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้และธุรกิจใหม่ เป็นตัวแทนบริษัท พาเนล พลัส จำกัด เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ

กลุ่มมิตรผลกวาดรางวัลจาก 2 เวทีใหญ่แห่งปี “Prime Minister’s Industry Award 2016”

พร้อม “รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น” และ “รางวัลอ้อยรักษ์โลก” มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมศักยภาพแข่งขันในเวทีโลก



คุณเคนง ศักดิ์เพชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโรงงาน และคุณวิษรัตน์ บุปผาพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานอ้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผลเข้ารับรางวัล

กลุ่มมิตรผลยึดถือความยั่งยืนเป็นหลักในการทำธุรกิจ พร้อมสานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การได้รับรางวัลในปีนี้เป็นอีกหลายเวทีนับเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 (Prime Minister’s Industry Award 2016) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ โดยกลุ่มมิตรผล ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลนี้ถือเป็นรางวัล “แห่งเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของอุตสาหกรรมไทย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล” โดยพิจารณาคัดเลือกจากการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร การบริหารกระบวนการ การเฝ้าติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์การทบทวน การปรับปรุงนวัตกรรม และการเรียนรู้

อีกทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลให้มีผลผลิตที่ดี รักษามาตรฐานการันตีด้วย 6 รางวัลจาก 13 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น และรางวัลอ้อยรักษ์โลก ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางอรชภา สิบบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ด้วยศักยภาพด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและด้านความพึงพอใจของลูกค้าและผู้รับบริการ ที่ทำให้กลุ่มมิตรผลผ่านหลักเกณฑ์และคว้ารางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น โดยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกทั้งการบริหารจัดการที่ดีในการส่งเสริมชาวไร่คู่สัญญาให้ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน เพื่อให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต การดำเนินงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกระทรวงอุตสาหกรรมทำให้กลุ่มมิตรผลคว้ารางวัลอ้อยรักษ์โลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปีนี้

กลุ่มมิตรผลยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับการจัดการไร่อ้อยภายในห้องวิจัย อีกทั้งความสำคัญของการนำความรู้เชิงวิชาการ จากห้องทดลองไปประยุกต์เพื่อใช้งานในพื้นที่จริง เพื่อการจัดการไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนต่อไร่อย่างยั่งยืน อีกทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2 รางวัล
- รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 6 รางวัล
- รางวัลอ้อยรักษ์โลก 1รางวัล